

ฟุตซอล(Futsal): กติกาข้อ 1 สนามแข่งขัน (The Pitch)

นำเสนอเมื่อ : 26 ก.ค. 2551

กติกาข้อ 1 สนามแข่งขัน (The Pitch)

ขนาดสนาม (Dimensions)

สนามแข่งขันต้องเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าความยาวของเส้นข้าง ต้องยาวกว่าความยาวของเส้นประตู

ความยาว ต่ำสุด 25 เมตร สูงสุด 42 เมตร

ความกว้าง ต่ำสุด 15 เมตร สูงสุด 25 เมตร

การแข่งขันระหว่างชาติ (International Matches)

ความยาว ต่ำสุด 38 เมตร สูงสุด 42 เมตร

ความกว้าง ต่ำสุด 18 เมตร สูงสุด 22 เมตร

การทำเครื่องหมายต่าง ๆ ของสนาม (Pitch Marking)

สนามแข่งขันทำด้วยเส้นต่าง ๆ ซึ่งเส้นต่าง ๆ เหล่านี้จะเป็นพื้นที่ของเขตนั้น ๆ ด้วย เส้นที่มีความยาวกว่า 2 เส้น เรียกว่า "เส้นข้าง" (Touch Line) เส้นที่สั้นกว่า 2 เส้น เรียกว่า "เส้นประตู" (Goal Line) เส้นทุกเส้นต้องมีความกว้าง 8 เซนติเมตร สนามแข่งขันถูกแบ่งออกเป็นสองสวนเท่า ๆ กันโดยมีเส้นแบ่งแดน (A Halfway Line) ที่กึ่งกลางของเส้นแบ่งแดน จะทำจุดกึ่งกลางสนาม (Center Mark) และทำวงกลมรัศมี 3 เมตร ล้อมรอบจุดนี้ไว้

เขตโทษ (The Penalty Area)

เขตโทษจะถูกทำไว้ตรงส่วนท้ายของสนามแต่ละด้านดังนี้

ให้วัดจากด้านนอกเสาประตูทั้งสองข้างออกไปตามแนวประตูข้างละ 6 เมตร และเขียนส่วนโค้งซึ่งมีรัศมี 6 เมตร เข้าไปในพื้นที่สนามแข่งขัน
จนปลายของส่วนโค้งสัมผัสกับเส้นขนานที่ตั้งฉากกับเส้นประตูอยู่ระหว่างเสาประตูทั้งสองข้าง ที่ความยาว 3.16 เมตร พื้นที่ภายในเขตที่เส้นเหล่านี้ และเส้นประตูล้อมรอบ เรียกว่า "เขตโทษ"

จุดโทษ (The Penalty Mark)

จากจุดกึ่งกลางแต่ละข้างให้วัดเป็นแนวตั้งฉากเข้าไปในสนามแข่งขันเป็นระยะทาง 6 เมตร และให้ทำจุดแสดงไว้ จุดนี้เรียกว่า "จุดโทษ"

จุดโทษที่สอง (The Second Penalty Mark)

จากจุดกึ่งกลางประตูแต่ละข้างให้วัดเป็นแนวตั้งฉากเข้าไปในสนามแข่งขันเป็นระยะทาง 10 เมตร และให้ทำจุดแสดงไว้ จุดนี้เรียกว่า "จุดโทษสอง"

เขตมุม (The Corner Area)

จากมุมสนามแต่ละด้านให้เขียน $\frac{1}{4}$ ของส่วนโค้งไว้ด้านในสนามแข่งขัน โดยมีรัศมี 25 เซนติเมตร

เขตเปลี่ยนตัว (Substitution Zone)

ตั้งอยู่บนเส้นข้างของสนามแข่งขัน ด้านที่จัดที่นั่งผู้เล่นสำรองไว้ ผู้เล่นจะเปลี่ยนตัวเขาและออกต้องอยู่ภายในเขตเปลี่ยนตัว เขตเปลี่ยนตัวตั้งอยู่ตรงด้านหน้าของที่นั่งที่จัดที่นั่งผู้เล่นสำรองไว้ เขตเปลี่ยนตัวมีความยาว 5 เมตร จะสังเกตเห็นได้จาก บนเส้นข้างจะมีเส้นมีความกว้างของเส้น 8 เซนติเมตร และมีความยาวของเส้น 80 เซนติเมตร (วัดเขาด้านในสนาม 40 เซนติเมตร และวัดออกด้านนอกสนาม 40 เซนติเมตร)

ประตู (Goals)

ประตูต้องตั้งอยู่บนกึ่งกลางของเส้นประตูแต่ละด้าน ประกอบด้วย เสาประตูสองเสา ตาข่ายติดไว้ที่ประตูและคานประตูด้านหลังประตู ตาข่ายประตูต้องทำด้วย เชือก ป่าน ปอ หรือ ไนลอน จึงอนุญาตให้ใช้ได้ เสาประตูต้องมีความกว้างเท่ากับความกว้างของเสาประตูและคานประตู ที่เสาและคานประตูมีลักษณะเป็นรูปโค้ง วัดจากด้านบนของเสาประตูไปสู่ด้านนอกของสนาม มีความยาวไม่น้อยกว่า 80 เซนติเมตร และวัดจากริมด้านล่างของเสาประตูไปสู่ด้านนอกของสนาม มีความยาวไม่น้อยกว่า 100 เซนติเมตร เพื่อช่วยพยุงตาข่ายไว้ ระหว่างเขตเปลี่ยนตัวทั้งสองข้างตรงเส้นแบ่งแดนและเส้นข้างจะมีช่องว่างระยะ 5 เมตร ตรงด้านหน้าโต๊ะ ผู้รักษาเวลา

ความปลอดภัย (Safety)

ประตูอาจจะเป็นแบบที่แยกประเภทและโยกย้ายได้ แต่ต้องถูกติดตั้งไว้กับพื้นสนาม อย่างมั่นคงและปลอดภัยในระหว่างการแข่งขัน

พื้นผิวของสนามแข่งขัน (Surface of the Pitch)

พื้นผิวสนามจะต้องเรียบไม่ขรุขระ พื้นสนามอาจทำด้วยไม้หรือวัสดุสังเคราะห์ และต้องหลีกเลี่ยงพื้นผิวสนามที่ทำด้วยคอนกรีตและยางมะตอย

ข้อตกลง (Decisions)

ในกรณีเส้นประตูมีความยาวระหว่าง 15-16 เมตร รัศมีที่ใช้เขียนในส่วนโค้งของเขตโทษมีความยาว 4 เมตรเท่านั้น ในกรณีนี้จุดโทษจะไม่ถูกตั้งอยู่บนเส้นเขตโทษ แต่ยังคงเป็นเส้น 6 เมตร โดยวัดจากกึ่งกลางระหว่างเสาประตู และมีระยะห่างเท่ากัน

ในการแข่งขันทั่วไปอนุญาตให้ใช้สนามหญ้าตามธรรมชาติ หรือสนามหญ้าเทียมหรือพื้นดิน แต่ไม่อนุญาตให้ใช้ในการแข่งขันระหว่างชาติ

เครื่องหมายจะถูกเขียนไว้ด้านนอกของสนามแข่งขันวัดออกมาระยะ 5 เมตร เป็นมุมฉากกับเส้นประตู เพื่อให้แน่ใจว่าผู้เล่นอยู่ห่างจากจุดเตะจากมุม เมตร ความกว้างของเครื่องหมาย 8 เซนติเมตร

ที่หนึ่งทั้งสองทีมอยู่ด้านหลังเส้นข้าง ถัดจากช่องว่างด้านหน้าโต๊ะเจ้าหน้าที่

ข้อมูลจาก [สำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ \(Office of Sport and Recreation Development\)](#)
[กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา](#)